

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *952* /SNN-CNTY  
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh trong mùa nắng nóng, mưa lũ cho đàn gia súc, gia cầm

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Theo quy luật nhiều năm vào mùa Hè tình hình thời tiết nắng nóng, mưa bão diễn biến hết sức phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất chăn nuôi, đồng thời làm dịch bệnh dễ phát sinh.

Để chủ động phòng, chống kịp thời và có hiệu quả tác hại do thời tiết cực đoan gây ra cho đàn gia súc, gia cầm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

**1. UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ một số biện pháp cụ thể như sau**

***1.1. Công tác chỉ đạo***

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Văn bản số 866/SNN-KH, ngày 12/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2018;

Chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (đặc biệt là sau những ngày thời tiết diễn biến bất thường) đảm bảo phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm mới nhập đàn, đủ điều kiện tiêm phòng theo đúng quy định.

Chỉ đạo xây dựng các Phương án, kế hoạch chi tiết, cụ thể để chủ động thực hiện phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

Chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chức năng của huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn.

***1.2. Công tác tuyên truyền***

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn, bản để nâng cao nhận thức trách

nhiệm cộng đồng của người chăn nuôi trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau khi xảy ra thiên tai. Thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến thời tiết, dịch bệnh, cách nhận biết, phát hiện dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

### ***1.3. Công tác chuẩn bị chuồng trại, dự trữ thức ăn chăn nuôi***

Thường xuyên kiểm tra, gia cố chuồng trại, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện đảm bảo ứng phó kịp thời và hiệu quả với các tác động tiêu cực của thời tiết.

Chuẩn bị các địa điểm cao ráo, không bị ngập, ứng làm các nơi dự phòng để chuyển đàn gia súc, gia cầm lên nuôi tạm thời trong thời gian bị ngập úng hoặc tu sửa do thiên tai gây ra.

Có kế hoạch dự trữ lượng thức ăn đảm bảo đủ để sử dụng chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trong thời gian từ 7 – 10 ngày, thường xuyên kiểm tra chất lượng thức ăn dự trữ, luân chuyển thức ăn dự trữ đảm bảo luôn luôn có thức ăn chất lượng tốt.

### ***1.4. Công tác giám sát dịch bệnh***

Tổ chức giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm tới tận thôn, xóm, bản, hộ gia đình, đảm bảo phát hiện kịp thời dịch bệnh ngay khi mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan.

Báo cáo, thông báo kịp thời tình hình thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.

### ***1.5. Công tác tiêm phòng***

Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung triệt để cho đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng trong chính vụ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2018 đảm bảo đầy đủ các loại vắc xin theo quy định, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phân công cụ thể các thành viên phụ trách xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản trực tiếp tham gia triển khai công tác tiêm phòng tại cơ sở; có biện pháp chỉ đạo cụ thể, kiên quyết xử lý các tổ chức, hộ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng theo quy định.

### ***1.6. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường***

Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, môi trường và các cơ sở giết mổ, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc sau khi có thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

### ***1.7. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y***

Chỉ cho vận chuyển vào địa bàn những gia súc, gia cầm đảm bảo khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh và còn miễn dịch, có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật hợp lệ theo quy định.